

## จิตอาสา คือ หัวใจของการบริการวิชาการ

การที่คนเราจะประสบผลสำเร็จไม่ว่าในอาชีพการงาน หรือสิ่งที่มุ่งหวังได้ มิใช่แค่เพียงเกิดจากความสามารถของตนเองเท่านั้น หากแต่เกิดจากการพุ่มพักของพ่อแม่และครูบาอาจารย์ที่พร่ำอบรมบ่มนิสัยและถ่ายทอดวิชาความรู้ ตลอดจนประสบการณ์ที่สะสมมา ลองนึกย้อนกลับไปจะพบว่า บุรพจารย์ของเรา ท่านไม่ได้ทำหน้าที่แค่สอนหนังสือเท่านั้น แต่ท่านยังทำหน้าที่เสมือนญาติผู้ใหญ่และเป็นพี่เลี้ยงให้กับศิษย์อีกด้วย เพราะท่านมีหัวใจของการบริการอยู่ตลอดเวลา ถ้าจะถามอย่างคนรุ่นใหม่ว่า ท่านทำไปแล้วได้อะไร? แต่คนที่มีจิตวิญญาณเป็นครู ท่านทำไปโดยไม่คิดหวังผลตอบแทนใด นอกจากอยากเห็นความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองของศิษย์ท่านก็ปลื้มใจแล้ว ด้วยท่านมีจิตเมตตาและมีจิตอาสาที่ไม่รู้จักคำว่าเหน็ดเหนื่อย ตัวผมเองโชคดีที่มีโอกาสได้พบครูบาอาจารย์หลายท่านและถ่ายทอดวิชาอีกทั้งยังช่วยขัดเกลาอุปนิสัยให้มีหัวใจของการบริการ ท่านให้ผมทำด้วยความจริงใจและเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เมื่อต้องมาทำหน้าที่ครูผู้สอนผมก็ตั้งปณิธานที่จะสืบทอดเจตนารมณ์ของท่านให้กับคนรุ่นต่อไป ได้ช่วยกันพัฒนารักษาไว้ เพราะเป็นชนบและวิถีที่ดั้งเดิมของสังคมไทย

ในสภาพสังคมไทยปัจจุบันเปลี่ยนไป จำนวนประชากรเพิ่มขึ้น วัฒนธรรมไทยถูกแทรกแซงจากกระแสโลกาภิวัตน์ จึงทำให้คนไทยรุ่นใหม่เป็นคนหยิ่งเียงเข้าทำนอง “มีความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด” แม้ว่าสังคมจะเปลี่ยนตามกระแสโลกอย่างไร แต่โดยพื้นฐานของมนุษย์มีความต้องการ ได้รับการบริการจากผู้อื่น การให้บริการวิชาการต้องทำด้วยใจที่บริสุทธิ์ ทำด้วยหัวใจของผู้เสียสละ เพราะการเป็นแค่ครูหรืออาจารย์เพื่อสื่อปริญญาให้นักศึกษามั่นไม่ยากหรอก แต่การที่จะสร้างปัญญาให้กับลูกศิษย์จนสำเร็จเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบนี้ จะต้องใช้ปณิธานที่แน่วแน่(เวลานาน) และใช้พลังอย่างมหาศาล เนื่องจากตัวอาจารย์เองก็ต้องพัฒนาและขวนขวายหาความรู้ ดังคำ “เรียนให้รู้ จนเป็นครูเขาได้ และต้องรู้จริงทุกแง่มุม เพื่อจะได้ไม่สอนผิดๆเหมือนป้อนยาพิษให้แก่กัน” หลังจากนั้นก็นำวิชาความรู้นั้นมาถ่ายทอดให้แก่ศิษย์อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้ศิษย์ได้แสดงความคิดเห็น(ปัญหาของเขา)ออกมา ผมเองมองว่า นักศึกษา คือ เพื่อนร่วมงานที่มีความสามารถ ที่เคารพเรา เชื่อฟังเรา ให้เกียรติเรา และพร้อมที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเรา เมื่อเขาสำเร็จการศึกษาออกไปรับใช้สังคมเขาจะเป็นคนที่แข็งแกร่งและมีความเอื้ออาทรต่อกัน ในการทำงานที่ผู้ที่อ่อนแอให้ได้พัฒนาตนเองสูงขึ้น และออกไปรักษาระบบที่ดีมีกฎเกณฑ์ที่ยุติธรรม ซึ่งจะเป็นตัวสนับสนุนให้ดำเนินงานของส่วนรวมไปได้ด้วยดี

จิตอาสาของครูอย่างผมสัมฤทธิ์ผลและมีประสิทธิภาพในการให้บริการวิชาการ ก็เพราะมีองค์ประกอบของ 5 ย.ร่วมด้วย ดังนี้

- 1) ยิ้มแย้ม
- 2) ยกย่อง
- 3) ยอมแพ้
- 4) ยืดหยุ่น
- 5) ยืนหยัด

( เรื่องชัช จุวัฒน์สำราญ ภาควิชาพืชไร่ : วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2553 )